



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๐ มูลค่าข่าว ๒๔๔,๔๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



“อย่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ว่า การลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยอย่า
ทำเพียงแค่เปลือกนอก และคิดว่าทำสำเร็จ
แล้วเกิดการปรองดองขึ้นแล้ว ความจริงไม่ได้
เป็นเช่นนั้น ความขัดแย้งยังคงอยู่ การทำอะไร
เพียงแค่เปลือกบางที่ก็ทำให้เราไม่อยู่บนความ
เป็นจริง การจัดการความขัดแย้งเพื่อลดความขัด
แย้งและทำให้คนไทยหันหน้าเข้าหากัน อาจ
จะใช้ได้กับบางพื้นที่เท่านั้น ขณะที่บางพื้นที่ใช้
วิธีการสร้างความบันเทิง จัดคอนเสิร์ตไม่ได้”

การเรียนและมีความสามารถจำนวนหนึ่ง แต่ยัง
ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเด็กไทยที่ขาดความ
รู้ ความสามารถ อดทนเห็นนายกรัฐมนตรีไร้ใจ
เด็กที่ขาดโอกาส ซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน ส่วน
คนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ก็ถือว่าเป็นคนเก่งที่ทำ
ชื่อเสียงให้ประเทศ แต่ไม่ควรจะลืมเด็กไทยส่วน
ใหญ่ที่ยังขาดโอกาสอย่างมากมาย อ่านหนังสือ
ไม่ออก บวกลบเลขไม่เป็น เขียนหนังสือไม่ได้
ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้สื่อสารไม่รู้เรื่อง จะเห็น
ว่าปัญหาการศึกษาของประเทศไทยมีมากมาย”
สุวิภาณี กล่าวอีกว่า ในยุคสมัยที่เปลี่ยน
ไป จะเห็นว่าครูสมัยนี้เป็นเหมือนคนรับจ้าง
สอนเท่านั้น แต่จิตวิญญาณความเป็นครูที่จะ

ฝากนายกกฯปฏิรูปการศึกษา

นายกองค์การนิสิต มศว

สุวิภาณี เจริญมิตรมงคล นายกองค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นิสิต
ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษา (กศม.)
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กล่าว

นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) บอกว่า การที่
ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เป็น
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) คิดว่านายฯ คน
ที่ 29 คงทำตามสัญญาที่ได้ไว้กับประชาชน
คนไทย ผลงานตอนต้นยังไม่ตำแหน่งคสช.ก็
เห็นผลงานครั้งหนึ่ง แต่มีอีกหลายส่วนที่ต้อง
อาศัยบทพิสูจน์ความสามารถ โดยเฉพาะ
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความคาดหวังสูง
มาก จะเห็นว่าปัญหาทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาใหญ่ ปัญหาเล็ก ปัญหาเร่งด่วน และ
ไม่เร่งด่วน ต่างพุ่งความคาดหวังสู่คสช.แทบทั้ง
สิ้น ยิ่งตอนนี้พล.อ.ประยุทธ์ ก็วามเป็นนายก
รัฐมนตรี ทุกคนก็ยิ่งคาดหวัง



สุวิภาณี เจริญมิตรมงคล

“การปฏิรูปการศึกษาไทย ไม่มีวันจะสำเร็จ
ได้ หากปฏิรูปอยู่บนระบบเดิม ที่ครูทำหน้าที่
มากมายในโรงเรียน จนไม่มีเวลาสอนหนังสือ
ให้เด็ก ดังนั้นเรื่องงานธุรการในโรงเรียนควรจะ
ได้ลดบทบาทการทำงานธุรการของครูให้น้อยลง
และส่งเสริมครูให้สอนหนังสือให้เด็กอย่างเต็ม
ที่ และควรมีการสำรวจว่า ในแต่ละรายวิชาได้
สอนในวิชาที่ตัวเองถนัดหรือจบมาหรือไม่ การ
ใช้ครูให้สอนในวิชาที่ครูไม่มีพื้นฐานรู้เป็นอีก
ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยขาดศักยภาพในการ
เรียน ประเทศไทยมีเขาวงกตที่ไปคว้ารางวัลด้าน

ทุ่มเทเพื่อเด็กนั้นมีน้อยมาก เด็กส่วนใหญ่ก็ไม่
ผูกพันกับโรงเรียน ไปเรียนเพื่อให้ตัวเองมีเวลา
เรียนให้ครบเพื่อจะได้ไม่ถูกตัดสินเรื่องการสำเร็จการ
ศึกษาในระดับมั.ปลาย แต่ความรู้ส่วนใหญ่เด็ก
จะไปเรียนกวดวิชาออกโรงเรียน เพราะเด็กเชื่อ
ว่าเรียนที่โรงเรียน ไม่ได้ทำให้เขาสอบเข้าเรียน
ต่อที่ไหนได้ เด็กไทยจึงนิยมเรียนกวดวิชาเป็น
จำนวนมาก และบทบาทความเป็นครูในโรงเรียน
ที่มีความสำคัญกับนักเรียนเมื่อครั้งอดีตนั้น ได้
จางลงไปมาก

